

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร ปี ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

ลำดับ	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	การกำกับติดตาม	การกระทำผิดวินัย	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๑	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๗	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	-ตรวจสอบชื่อ-สกุล ผู้รับงานว่ามีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่หรือไม่ -ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคาหรือไม่	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift policy) ปี ๒๕๖๗	เจ้าหน้าที่ในสังกัด สสอ.พิบูลมังสาหาร /ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	-ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับ-ไม่ให้ -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ -ชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ ทราบเรื่องการ ไม่รับ-ไม่ให้	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ
๓	มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถยนต์ราชการ มาตรการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตามที่กำหนด ปี ๒๕๖๗	เจ้าหน้าที่ในสังกัด สนง.สสอ.พิบูลมังสาหาร	-ผู้บังคับบัญชาควบคุมและกำกับติดตามการใช้รถยนต์ราชการ การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงไปราชการหรือการจัดอบรมสัมมนาต่างๆ -มีการขออนุญาตไปราชการหรือใช้รถยนต์ราชการจากหัวหน้างาน ทุกครั้ง	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ๑.มีการขออนุญาตใช้รถยนต์จริง ๒.เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง ๓.ไม่พบการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาต่างๆ ผิดระเบียบ
๔	มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงิน บริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ในสังกัด สนง.สสอ.พิบูลมังสาหาร	-หน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน -ติดตามและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน/ทรัพย์สินบริจาค -พิจารณาการรับบริจาคและใช้ทรัพย์สิน	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ หรือนำเงิน/ทรัพย์สินบริจาคไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
๕	มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล	เจ้าหน้าที่ในสังกัด สนง.สสอ.พิบูลมังสาหาร	ไม่มีการจัดสวัสดิการภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	ไม่มี	ไม่มีการจัดสวัสดิการภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ



(นายจักรพันธ์ บุญสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นายวานิช สายเย็น)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร